



## ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน

### เรื่อง

“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง”

ผู้สอบ นายปวีร์ กลายเจริญ

กรรมการสอบ ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ  
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล  
อาจารย์ ดร.เชาวนะ ไตรมาศ

วัน-เวลา วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.

สถานที่ ห้องรับรองคน บลั ชั้น 1

บทคัดย่อ : “การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง” ถือเป็นกระบวนการหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมืองในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกผู้แทนของพรรคการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับหลักความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง โดยในอดีตที่ผ่านมา กฎหมายพรรคการเมืองของไทยยังไม่เคยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึงได้มีการบัญญัติเพิ่มหมวดการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไว้เป็นครั้งแรกในระบบกฎหมายพรรคการเมืองไทย ส่งผลให้พรรคการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองและความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การจะพิจารณาว่าพรรคการเมืองใดมีความเป็นสถาบันทางการเมืองหรือมีความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองหรือไม่นั้น หากจะพิจารณาแต่การมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองเพียงอย่างเดียวคงไม่ถูกต้อง การพิจารณาว่าพรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองหรือมีความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองต้องพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ด้วย เช่น การเลือกหัวหน้า

พรรคการเมือง เลขานุการพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเลือก  
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองในที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง เป็น  
ต้น

การที่กำหนดกฎเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของ  
พรรคการเมืองไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทนั้น จะเกิดผลเสียมากกว่า  
ผลดี ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคในการแข่งขันของพรรคการเมืองระหว่างพรรคขนาดเล็กและ  
พรรคขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนเห็นว่าในกฎหมายพรรคการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทนั้น  
ไม่ควรไปกำหนดรายละเอียดในการคัดเลือกผู้สมัคร โดยกำหนดเป็นกรอบกว้าง ๆ ก็เพียงพอ  
แล้ว ส่วนรายละเอียดของการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นควรให้บรรดา  
พรรคการเมืองไปกำหนดกฎเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมตามสภาพของแต่ละพรรคการเมืองไว้ใน  
ข้อบังคับพรรคการเมือง

**Keyword** : การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง, พรรคการเมือง